

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว บรรยากาศช่วงเช้า ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง มีพสกนิกรชาวไทย จากทั่วทุกสารทิศ สวมชุดดำไว้ทุกข์ มาปักหลักรอเข้าคิวถวายสักการะพระบรมศพ เป็นวันที่สาม ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ทุกคนล้วนอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ หลายคนนำพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 อัญเชิญมากอดไว้แนบอกตลอดเวลา</p> <p>-สำนักพระราชวัง เตรียมความพร้อมเส้นทางใหม่ 1 พ.ย.นี้ ให้ประชาชนทยอยเข้าถวายสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ เนื่องจากประตูวิเศษ รัชโยคี จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้สำนักพระราชวัง นำภาพพระบรมโกศ 4 สี ขนาด 5 คูณ 7 นิ้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรเดินทางมาเข้าถวายสักการะ เก็บไว้เป็นที่ระลึก</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังการสรุปการดูแลการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการเดินทาง หากพบคนขับรถมีอาการมึนเมาให้แจ้งจากรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยจะให้มีการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์มากขึ้น รวมทั้งอยากให้กทม.ไปดูว่าจะสามารถนำพระราชกรณียกิจของและผลงานของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาลมาเปิดเผยผ่านจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ติดในพื้นที่ท้องสนามหลวงได้หรือไม่</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ หากเลย 30 วันแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ แบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนกิจกรรมการเล่นในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ มีแนวคิดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 30 วันเช่นกัน หรือในวันที่ 14 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยมีข้าราชการในแต่ละจังหวัด เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม</p> <p>-กระทรวงมหาดไทย สรุปยอดการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในส่วนของแต่ละจังหวัด มีประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย ตั้งแต่วันที่ 14-30 ต.ค. จำนวนทั้งสิ้น 4,604,960 ราย กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและสวดอภิธรรม ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 14-30 ต.ค. 7 ,119,543 คน กิจกรรมทำบุญตักบาตร มียอดสะสมทั้งสิ้น 2,410,720 คน</p>
ข่าวสด	<p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว จ.นครพนม นพ.เจริญ จันทร์ตุงการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมข้าราชการ ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัย</p> <p>-ที่ จ.สมุทรสงคราม เกิดปรากฏการณ์สายฟ้าเป็นรูปเลข ๙ ขนาดใหญ่ ที่ตลาดน้ำอัมพวาช่วงเวลา 19:29 น. วันที่ 30 ต.ค. โดยนายสมุท ชูสกุล เจ้าของร้านในตลาดอัมพวาและถ่ายภาพไว้ได้ ยืนยันไม่ได้ตัดต่อภาพแน่นอน</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า เนะคนใกล้ชิดดูแลจิตใจกัน ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง	<p>การดำเนินงานของ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แดงข่าว สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ระหว่าง 1-7 พฤศจิกายน 2559 จัดให้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด "การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณช่วยคนอื่นได้" โดยเฉพาะขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงเวลาถวายความอาลัย ได้ปฐมพยาบาลทางใจด้วยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ 1.สอดส่องมองหา (look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 2.ใส่ใจรับฟัง (listen) อย่างตั้งใจรวมทั้งใช้ภาษากาย จับมือโอบกอดให้ผู้สูญเสีย และ 3.ส่งต่อเชื่อมโยง (link) ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นพื้นฐาน ก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม</p> <p>-น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ล่าสุดมีการตั้งรถโมบายคลายเครียด ที่กองอำนวยการกลางสนามหลวง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่มีปัญหาโรคทางจิตเวช ภายในรถโมบาย ประกอบด้วย เครื่องไบโอฟีดแบ็ก (biofeedback) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดระดับความเครียดจากชีพจรที่นิ้วมือ แก้อัดคลายเครียด และมุมให้บริการปรึกษา รวมทั้งสามารถขอรับบริการปรึกษายาด้วยสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ตั้งแต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>วันที่ 14 ตุลาคม จนถึงขณะนี้ มีผู้มารับบริการ 3,800 คน มีปัญหาทางจิตใจ 900 คน จะมีการตรวจวัดระดับความเครียด ว่าถึงระดับไหน และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการให้บริการที่ห้องสนามหลวง มีผู้มารับบริการวันละ 150 คน และมีกลุ่มที่เครียดสะสมอยู่แล้วประมาณ 50 คน และ 2-4 คน พบว่ามีความเครียดจากภาวะเศร้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมรองรับด้านสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ สธ.และกทม. ได้จัดบริการรองรับ โดยมีภาคีเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ เข้าร่วมดำเนินการเป็นจำนวนมาก โดยมีจุดให้บริการ 12 จุด และ 2 หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลโรคทางกายและจิตใจ พร้อมจัดเตรียมมรดพยาบาลประจำทุกจุด จัดทีมเชิงรุกและจิตอาสาเดินเท้าดูแลประชาชนกว่า 100 ทีม เพื่อให้การบริการครอบคลุม รวดเร็ว</p>
สยามรัฐ	<p>นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกับ กทม. จัดเตรียมระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ และแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน ความสะอาดของห้องน้ำ ที่บริเวณสนามหลวงและที่พักชั่วคราว เตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันโรคที่ติดต่อกัน ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ และระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ แนะนำให้เตรียมร่างกาย-จิตใจให้พร้อม ดังนี้ 1.พักผ่อนให้เพียงพอ 2.รับประทานอาหารเข้าให้อิ่มอยู่ท้อง 3.เตรียมอุปกรณ์บังแดดกันฝน 4.เตรียมยาให้พร้อม 5.ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิด อย่านำให้เดินทางมาโดยลำพัง 6.มีสติ รู้ทันความเครียดรับหาทาง 7.คิดบวก หากต้องรอนานหรือไม่ได้บัตรคิว ให้คิดว่ายังมีวันอื่น ไม่ต้องรีบ 8.ปฏิบัติตามกฎ-ข้อห้ามของสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด 9.รู้จักปฐมพยาบาลทางกาย-ใจ และแหล่งช่วยเหลือต่าง ๆ</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ เป็นจำนวนมาก แนะนำเตรียมคนขับและตรวจสภาพรถให้พร้อม ก่อนเดินทางมากรุงเทพฯ เผย 5 วิธีสร้างความตื่นตัวขณะขับรถทางไกล 1.เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อการถ่ายเทอากาศ 2.สวมแว่นตากันแดดหรือใช้ที่บังแดดเพื่อลดแสงจ้า 3.หลีกเลี่ยงการขับรถติดต่อกันเป็นเวลานานควรแวะพักเป็นระยะหรือมีคนขับสลับเปลี่ยนกัน 4.ช่วงรถติดหรือติดไฟแดงสามารถลดอาการเมื่อยล้าของสายตาและกล้ามเนื้อ โดยมองไปยังต้นไม้สีเขียวหรือหลับตาพักสายตาสักครู่ และนวดบริเวณต้นคอและขา 2 ข้าง และ5.ควรหยุดพักบ่อย ๆ ใช้น้ำหรือหาเครื่องดื่มมาช่วยเพิ่มความสดชื่น</p>
ไทยโพสต์	<p>พระมหากษัตริย์คุณแก่ปัญหาการขาดสารไอโอดีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิจพงศ์ เลขธิการ ออย. เปิดเผยว่า พระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพและภาวะโภชนาการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคขาดสารอาหาร ให้มีความสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนของประชาชน นำไปสู่การศึกษาวิจัย คิดค้น และพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ลดปัญหาโรคคอหอยพอกและช่วยพัฒนาสติปัญญาในเด็ก ซึ่งทางออย. จะเดินทางนำสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการพัฒนาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรม พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน</p>
มติชน	<p>บทความ</p> <p>-เสนอ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. หนึ่งในทีมแพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้สัมภาษณ์ ถึงการเปลี่ยนความโทมัสเป็นพลัง โดยยึดแนวพระบรมราโชวาทของพระองค์มาปรับใช้</p> <p>นพ.ปิยะสกล เล่าว่า จำได้ดี เมื่อครั้งที่เข้าถวายงาน เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ประจำพระองค์ พระองค์เคยตำราว่า "กำลังใจสำคัญมากนะหมอ" ดังนั้น การจากไปของพระองค์ เราไม่ควรเสียกำลังใจ แต่ต้องน้อมนำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชน มาเป็นกำลังใจทั้งหมด อย่างทุกคำสอน ยกที่จะหาใครสอนเหมือน อย่างการปลูกป่า พระองค์ทรงสอนว่า "ต้องปลูกป่าในใจคน" เพื่อให้คนรักป่า รักต้นไม้ก่อน ป่าจึงจะอยู่ได้ นี่คือปรัชญาของพระองค์ที่ลึกซึ้งมาก สิ่งเหล่านี้สั้น ๆ แต่กินใจ ความหมายลึกซึ้ง ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมได้</p> <p>สำหรับเรื่องทางการแพทย์นั้น พระองค์มีรับสั่งให้แพทย์ประจำพระองค์ แทนจะไปดูแลพระองค์อย่างเดียว ให้ออกไปดูแลประชาชนด้วย จึงกลายเป็นทีมแพทย์พระราชทาน ตามเสด็จไปทุกที่ เพื่อให้การดูแลรักษา และนำข้อมูลในเรื่องการป้องกันโรคด้วย เช่น ไอโอดีน ภาคอีสานจะมีเด็กคอพอกมาก พระองค์ไม่ได้ให้แค่การรักษา แต่ยังให้หา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาเหตุเพื่อป้องกันโรคด้วย จึงเกิดเป็นโครงการไอโอดีนขึ้น จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเติมไอโอดีนในน้ำปลา ในอาหารต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันคอพอกเกือบไม่พบในประเทศไทยแล้ว พระองค์สร้างค่านิยมให้กับแพทย์ว่า อย่ายุ่แค่การรักษา แต่ต้องดูการส่งเสริมป้องกันโรคด้วย สธ.ก็จะน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ เดินหน้าต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ประเด็นที่หลายคนมองว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ไม่ค่อยดีมากนัก ก็อยากให้ น้อมนำอีกเช่นกัน อย่างพระราชจริยวัตรของพระองค์ จะเห็นพระราชอัธยาศัย พระองค์นี้มนวล ดังนั้น ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำพระราชจริยวัตรที่มนวลของพระองค์มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวันด้วยโอภาปราศรัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้น อย่างเช่น ค่านิยมของสธ. M O P H คือ 1. Mastery คือ บุคลากรต้องมีภาวะผู้นำ เป็นนายของตัวเอง ที่ต้องเอาชนะโลก โกรธ หลง ให้ได้ 2. Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 3. People Centered Approach เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง 4. Humility บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เราต้องทำให้ประชาชนปฏิบัติตามในเรื่องการดูแลสุขภาพ การไปสั่งจะไม่เกิดประโยชน์ เราต้องทำให้เขารับรู้และตระหนักให้ได้ การพูดจาที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตนจึงพึงปฏิบัติ</p> <p>ค่านิยมของ สธ. 4 ข้อ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทครบถ้วน ดังนั้น หากคนของ สธ.หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาททั้งหมดไปปฏิบัติ ทุกคนจะมีความสุขในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะน้อยลง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ รองรับความเป็นสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งเป้าให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” มาแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2.บริการเป็นเลิศ 3.บุคลากรเป็นเลิศ และ 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล รวมทั้งสิ้น 16 แผนงาน 48 โครงการ และนำมาจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นพันธสัญญาให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกัน</p> <p>ในปีงบประมาณ 2560 ได้เลือก 30 ตัวชี้วัดจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยจะติดตามประเมินผลรอบ 3 , 6, 9 และ 12 เดือน เน้นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามข้อตกลงเป็นระยะๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ มีการปรับการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ทำงานบูรณาการมากขึ้น ด้วยการใช้อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเป็นตัวนำ และยึดค่านิยมองค์กรผสมผสาน ในระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ พัฒนาสุขภาพ และมุ่งสู่ความยั่งยืน</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ช่วงวันที่ 2 ส.ค.-16ต.ค. 59 มีชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมพิธี 9 ,602 คน กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการดูแลเฝ้าระวังผู้เจ็บป่วย โดยจัดแผนดำเนินการ 3 ระยะ คือก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ และหลังกลับจากพิธีฮัจย์</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ผลการปฏิบัติของทีมแพทย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โรคที่พบบ่อย คือ โรคระบบทางเดินหายใจ แพ้อากาศ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคระบบย่อยอาหาร แต่ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคเมอร์ส</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญมาลาเรียโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยับยั้งการแพร่เชื้อ มาลาเรียที่ดื้อต่อยาผสม อาร์ติมิซินิน ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ปีที่ 6” นอกจากนี้ยังหารือร่วมกับ ดร.เปโตร ออลอนโซ ผอ.โครงการมาลาเรียโลก ดร.ดาเนียล เคอร์เตสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรีย เน้นหาเน้นการสร้างความร่วมมือในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดการปัญหาประชากรเคลื่อนย้าย เพื่อให้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประสบผลสำเร็จทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>สถานการณ์ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค.-24 ต.ค.59 พบผู้ป่วย 50 ,856 ราย อัตราป่วย 77.73 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 44 ราย ยังพบวาร์ฮอยละ 50 เข้ารับการรักษาหลังจากเริ่มป่วยมากกว่า 3 วัน และล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (24-30 ต.ค.59) พบมีรายงานผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รายซึ่งการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกชุกทั่วประเทศ</p>
สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ดำเนินคดีคลินิกผ่าปากเน่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีการแจ้งความว่าเสียโฉมจากการผ่าตัดริมฝีปากกับคลินิกเสริมความงามที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าได้ให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายกฎหมายของกรมฯประสาน สสจ.ชลบุรี ตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตเปิดกิจการและดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 หรือไม่ หากขึ้นทะเบียนถูกต้องจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน หากตกข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น และแพทย์ที่ผ่าตัดหากไม่มีวุฒิปับตรจากแพทยสภา ก็จะมีคามผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และแพทย์จะผิดจริยธรรมของแพทยสภาด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ประกาศสธ. ส่วนของพืชหรือสัตว์ 73 รายการ ห้ามใช้ในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 248 ง เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2559 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร มีทั้งหมด 73 รายการ ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย.2559</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตรียมนำร่องตั้งเมืองสุขภาพแบบครบวงจรที่จ.ปราจีนบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมจัดตั้งเมืองสุขภาพ (Wellness City) แบบครบวงจรที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบของประเทศ ขณะเดียวกันได้นำเรื่องขยายระยะเวลาพำนักในกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามอีก 4 คน เพื่อให้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นานขึ้น สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้น โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมกรม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รพ.มหาสารคามประสบความสำเร็จ การผ่าตัดไทรอยด์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาสารคามประสบความสำเร็จ การผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปาก ไร้แผลเป็นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้าน นพ.วิระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ในปัจจุบันกลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาสารคาม ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม(Minimally Invasivesurgery Excellent Center) เพื่อทำการตรวจรักษา วิจัยและผ่าตัดโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง ให้แก่ประชาชนทั่วไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>หนูน้อยป่วยโรคประหลาด ผิวลอกคราบ</p> <p>-จากกรณีหนูน้อยเพศชาย วัย 1 ขวบ 7 เดือน อยู่ที่จ.พัทลุง ป่วยเป็นโรคผิวหนัง มีผื่นแดง และลอกคราบทั้งตัวมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 เดือน มารดาพาไปรักษาหลายโรงพยาบาล อาการไม่ดีขึ้น อีกทั้งมีอาการแพ้นมอื่น ๆ ยกเว้นนมแพะ ซึ่งมีราคาแพงกระป๋องละ 700 กว่าบาท ทำให้ครอบครัวหมดเงินเป็นจำนวนมาก พร้อมขอความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการรักษา</p> <p>ล่าสุดเมื่อ ได้มีหน่วยงานรัฐลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการหนูน้อย ประกอบด้วยเหล่ากาชาดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้บริจาคเงินสดและผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้จำนวนหนึ่ง รวมถึง นพ.อรุณพล กำลังหาญ ผอ.โรงพยาบาลปากพะยูน นำคณะแพทย์ พยาบาลลงพื้นที่</p> <p>นางสาวทรมทิพย์ รอง นพ.สสจ.พัทลุง กล่าวว่า รู้สึกเห็นใจและสงสารเด็กที่ป่วยโรคประหลาด ซึ่งจะเร่งประสานกับมูลนิธิ พอ.สว. ให้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะ และค่าอาหาร ในการเดินทางไปรับการรักษา ณ สถาบันโรคผิวหนังภาคใต้ จ.ตรัง นอกจากนี้ได้ประสานแพทย์ พยาบาล รพ.ปากพะยูน มาประเมินติดตามอาการ และรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด มาดูแลสภาวะสุขภาพของคนในครอบครัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วทั่ว ท้องถิ่นไทย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เยี่ยมบ้านผู้ป่วย -เสนอข่าว ประภรณ์ ตลโสภณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สวนแก้ว ต.หนองแขว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองแขว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลให้กับคนในครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์: มุมพริก</p>	<p>ป้ายชื่อสาธารณสุขอำเภอ -กล่าวว่า ป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ไม่ระบุว่าเป็นอำเภออะไร ทำให้เป็นที่สงสัย ด้านนายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน อธิบายว่า เป็นป้ายเดิมตามแบบของสสจ.ขอนแก่น อย่างไรก็ตามได้สั่งเปลี่ยนป้ายใหม่ โดยระบุชื่ออำเภอให้ชัดเจนแล้ว</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>โครงการทูปีนัมเบอร์วัน -เสนอข่าว โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เปิดตัวกิจกรรม "To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017" ขอเชิญชวนวัยทีนผู้รักความท้าทาย เข้าร่วมการประกวด เพื่อโชว์ลีลาและความมันส์ พิสูจน์ความสามารถในการเต้นแบบครบทุกมิติ บนเวทีสร้างสรรค์ สำหรับนักเต้นชาแดนซ์ทั่วประเทศ ปีนี้จะเริ่มตั้งแต่การแข่งขันระดับภาคในเดือนพฤศจิกายน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งถ้ายกยศจิตยศพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กทม.</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ไวรัสซิกา -เสนอข่าว เวียดนามรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่เพิ่มอีก 12 คนในวันนี้ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 23 คนแล้ว โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดอยู่ในนครโฮจิมินห์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า ประชาชนสามารถไปตรวจเลือดเพื่อทดสอบเชื้อไวรัสซิกาได้ที่โรงพยาบาล 30 แห่ง ในเขตเทศบาลนครโฮจิมินห์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ปัญหามลพิษในอากาศ -เสนอข่าว รายงานของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า มลพิษทางอากาศคือ ปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การเสียชีวิตในวัยเด็ก โดยพบว่าเด็กเกือบ 1 ใน 7 คนทั่วโลก ต้องสูดอากาศนอกร้านที่เป็นพิษเกินมาตรฐานสากลอย่างน้อย 6 เท่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายอย่างรุนแรง กระทั่งต่อพัฒนาการทางสมอง</p>

